

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2555 (ด้านบริหาร) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เรื่อง การประชุมหารือเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง OHCHR-UNDP-ICC ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาการเรียนเชิญประธานคณะกรรมการประสานงานระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือ ICC เชิญประธานกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคต่างๆ (Regional Chairs) ซึ่งได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) ภูมิภาคยุโรป ภูมิภาคแอฟริกา และภูมิภาคอเมริกา เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง OHCHR-UNDP-ICC ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งขอเชิญประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธาน APF และสมาชิก Bureau ของ ICC เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเสนอ และมีมติเห็นชอบให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

2. เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นชอบการเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ตามที่ สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เสนอ

3. เรื่อง โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการเข้าถึงความยุติธรรม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการเข้าถึงความยุติธรรม ตามที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย และนางสาวเกศริน เทียวสกุล กับนางสาวชุลีพร เดชขำ เสนอ และมีมติมอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย นำโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเข้าถึงความยุติธรรม หารือพลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัต กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และขอความเห็นจากคณะกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมด้วย แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาต่อไป

4. เรื่อง ขอเชิญเสนอประเด็นเพื่อบรรจุในระเบียบวาระสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 3

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาหนังสือจากคณะกรรมการดำเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป (คจสป.) ที่ สปร. ว 621/2555 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ขอความร่วมมือในการร่วมเสนอประเด็นการปฏิรูป

เพื่อให้ คจสป. พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 3 และมีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการจัดสมัชชาปฏิรูป และให้นำความเห็นที่ประชุมไปประกอบการดำเนินการต่อไป

5. เรื่อง โครงการ “กสม. พบประชาชนในภูมิภาค”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาแผนงานในการดำเนินโครงการ “กสม. พบประชาชนในภูมิภาค” ตามที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงบทบาทในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งเป็นเวทีให้ประชาชนและเครือข่ายในภูมิภาคได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่และหาทางออกในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน โดยมีกำหนดจะจัด 2 ครั้ง ครั้งแรก ภาคใต้ จะจัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเค พาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดที่จังหวัดขอนแก่น และในการประชุมครั้งนี้ขอเสนอโครงการและกำหนดการจัดงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อที่ประชุมพิจารณา ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายดำเนินการปรับปรุงโครงการและกำหนดการตามความเห็นที่ประชุม

6. เรื่อง สรุปผลการประชุมเรื่อง อนุสัญญาาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปผลการประชุมเรื่อง อนุสัญญาาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ) มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ และศูนย์ทนายความมุสลิม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมซีดี กรุงเทพฯ ตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เสนอ

7. เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบข้อมูลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องโทษประหารชีวิต ตามที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและสำนักวิจัยและวิชาการ เสนอ

8. เรื่อง สรุปการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับชาติ เรื่อง “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับชาติ เรื่อง “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเอเชีย จัดโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Asian Intergovernmental Commission on Human Rights-AICHR) และมูลนิธิส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามที่สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย เสนอ

9. เรื่อง สรุปรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ความเห็นทางวิชาการ
ด้านกฎหมาย เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบสรุปรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการให้ความเห็นทางวิชาการด้านกฎหมาย เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเดอะซีดี ศรีราชา อำเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามที่สำนักวิจัยและคดี เสนอ และให้สำนักวิจัยและคดีดำเนินการตามความเห็น
ที่ประชุมต่อไป
